

Số: 1149 /ĐHV-HTSVQHDN  
V/v rà soát người học đặc biệt khó  
khăn cần hỗ trợ kịp thời

Nghệ An, ngày 13 tháng 9 năm 2024

Kính gửi: Trường các đơn vị liên quan.

Thực hiện chương trình công tác năm 2024, nhằm tăng cường các hoạt động hỗ trợ học sinh, sinh viên, học viên (sau đây gọi tắt là người học), Nhà trường yêu cầu các trường, khoa, viện khẩn trương triển khai các nội dung sau:

1. Rà soát, lập danh sách người học có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, người học bị ảnh hưởng nặng nề bởi thiên tai, dịch bệnh và các tai nạn, rủi ro khác; kịp thời tham mưu, đề xuất với Nhà trường các giải pháp, hình thức hỗ trợ phù hợp theo từng nhóm đối tượng. Riêng người học là con mồ côi cả cha lẫn mẹ không nơi nương tựa, các đơn vị hướng dẫn người học làm các thủ tục tham gia Câu lạc bộ “Mái ấm Trường Vinh” để Nhà trường kiện toàn vào đầu tháng 10/2024.

2. Triển khai kịp thời các chương trình xét trao học bổng tài trợ đầu năm học, trong đó có các học bổng dành cho sinh viên khóa 65 đặc biệt khó khăn như: Học bổng “Tháp sáng niềm tin” (PVcomBank), học bổng “Tiếp sức đến trường” (Bảo Tuổi trẻ) và các loại học bổng tài trợ khác do Nhà trường triển khai.

3. Phát động trong viên chức, người lao động và người học thuộc đơn vị có các hình thức giúp đỡ, động viên kịp thời người học có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, người học bị thiệt hại nặng nề bởi thiên tai, dịch bệnh hoặc các tai nạn, rủi ro khác. Tổ chức các hoạt động hỗ trợ tại chỗ một cách bài bản, kịp thời, hiệu quả, thiết thực, tập trung hỗ trợ trên các mặt học tập, rèn luyện, sinh hoạt; giúp người học nhanh chóng ổn định cuộc sống, từng bước khắc phục khó khăn để học tốt, rèn luyện tốt.

Nhà trường giao cho Trung tâm Dịch vụ, Hỗ trợ sinh viên và Quan hệ doanh nghiệp chủ trì, phối hợp với các đơn vị liên quan tổ chức các hoạt động hỗ trợ người học như: kêu gọi các tổ chức, doanh nghiệp, nhà hảo tâm tài trợ kinh phí, phương tiện, tài liệu học tập và các cơ sở vật chất khác; tìm kiếm và giới thiệu việc làm thêm; tạo sân chơi lành mạnh, bổ ích góp phần phát triển các kỹ năng sống cho người học.

Danh sách người học cần hỗ trợ và các đề xuất đề nghị các trường, khoa, viện tổng hợp gửi về Nhà trường qua Trung tâm Dịch vụ, Hỗ trợ sinh viên và Quan hệ doanh nghiệp (chuyên viên Hồ Thị Dung, điện thoại: 0948.521266) trước 16h00' ngày 24/9/2024.

Yêu cầu trường các đơn vị liên quan triển khai nghiêm túc các nội dung trên.

Nơi nhận:

- Như trên (t/h);
- Hiệu trưởng (b/c);
- Lưu HCTH, HTSVQHDN.

KT. HIỆU TRƯỞNG  
PHÓ HIỆU TRƯỞNG  
TRƯỜNG  
ĐẠI HỌC  
VINH  
PGS.TS. Nguyễn Thị Thu Cúc